



# บทความวิชาการเกษตรเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-5798511 โทรสาร 02-5793927

เรียบเรียงโดย นางสาวพีพรรณ จันทิ่ง

## รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร

เรื่อง โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป

สร้างมูลค่าและขยายฐานตลาดแก่สถาบันเกษตรกร

ออกอากาศ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป สร้างมูลค่าและขยายฐานตลาดแก่สถาบันเกษตรกร ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมประมงบูรณาการร่วม โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการติดตามประเมินผล ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตที่มีองค์ความรู้การจัดการธุรกิจ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีศักยภาพทางการตลาด สร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี แก่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร พัฒนาทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีเป้าหมายในการพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่สถาบันเกษตรกร 422 แห่ง เกษตรกร 4,023 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 386 ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 กิจกรรมประกอบด้วย 1) จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 3) สอนการทำบัญชีและติดตามการจัดทำบัญชี 4) พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และ 5) ตรวจสอบประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) พบว่า มีสถาบันเกษตรกรและสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 422 แห่ง 4,151 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 และ 103.18 ของเป้าหมาย ตามลำดับ ได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตราคาถูก โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนา 410 ผลิตภัณฑ์

คิดเป็นร้อยละ 106.22 ของเป้าหมาย ซึ่งเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับการพัฒนา อาทิ **น้ำพริกปูนา** ของวิสาหกิจชุมชนชนนาครปูนา ต.เมืองสิง อ.จอมพระ จ. สุรินทร์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม ซึ่งได้รับการพัฒนาสูตร/ ส่วนผสมให้มีรสชาติดี ถูกปากผู้บริโภคนั้รับประทาน และพัฒนาโลโก้และบรรจุภัณฑ์ (กระปุกพลาสติก) ให้สะอาด ดึงดูดลูกค้า **ข้าวแต่น้ำแดงโมตราแม่บัวบาน** ของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านหนองหล่มน้อย ต.ดอนหวาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มที่มี ท็อปปีงโรยหน้าหลากหลาย ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ งาดำ และงาขาว ซึ่งได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ (ถุงกระดาษกราฟที่ขยายข้างแบบมีซิปล็อก) ให้สวยงาม ทันสมัย ดูน่าเชื่อถือ และ **ข้าวสารตราวังสิม** ของวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพบ้านโนนค้อ ต.ชีเหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เป็นผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่ม ที่มีชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวฮาง ข้าวหอม 3 สี เป็นต้น ซึ่งได้รับการพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ (กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 1 และ 2 กิโลกรัม) ให้สามารถซื้อเป็นของฝากในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้จากการพัฒนา ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร โดยสมาชิกให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มเป็นอย่างดี สามารถผลิตสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อ มีการนำผลิตภัณฑ์ไปประกวดและออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ งาน OTOP เมืองทองธานี ทั้งนี้ สินค้าของกลุ่มที่ส่งไปจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ยังไม่เคยถูกส่งกลับ และกลุ่ม มีตราสินค้าเป็นของตนเอง

สำหรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการดียิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ควรพัฒนา และขยายเพิ่มเติมในพื้นที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด การจัดทำบัญชี และควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในวิสาหกิจชุมชนเดิม ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีที่เป็นระบบได้ รวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อให้สถาบันเกษตรกร ใช้ในการก่อสร้างอาคารและซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ตลอดจนขยายกิจกรรมให้การรับรองมาตรฐาน “ตราประมงธงเขียว” เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองให้มากขึ้น เป็นต้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สศค. มีแผนติดตามโครงการส่งเสริม การแปรรูปสินค้าเกษตรและประมงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรแห่งใหม่ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ จะได้ดำเนินงานส่งเสริมเพิ่มเติมจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

### ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั่วประเทศ

ข้าว

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,747 บาท สัปดาห์ก่อน 15,662 บาท

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,609 บาท สัปดาห์ก่อน 9,900 บาท

## ข้าวโพด

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.13 บาท สัปดาห์ก่อน 8.08 บาท

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.22 บาท สัปดาห์ก่อน 6.20 บาท

## ถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

## ถั่วลิสง

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.48 บาท สัปดาห์ก่อน 33.35 บาท

## ถั่วเขียว

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ ก.ก. ละ 30.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

## ปาล์มน้ำมัน

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.32 บาท สัปดาห์ก่อน 6.85 บาท

## มันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 2.00 บาท สัปดาห์ก่อน 2.03 บาท

## มันเส้น

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.76 บาท สัปดาห์ก่อน 5.80 บาท

## ไหม

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 2,159 บาท สัปดาห์ก่อน 1,987 บาท

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 1,605 บาท สัปดาห์ก่อน 1,507 บาท

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 982 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สับปะรด

สับปะรดโรงงาน สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 12.30 บาท สับดาห์ก่อน 12.34 บาท

สับปะรดบริโภค สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.05 บาท สับดาห์ก่อน 14.04 บาท

ยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สับดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สับดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.64 บาท สับดาห์ก่อน 76.74 บาท

ยางก้อนคละ สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.07 บาท สับดาห์ก่อน 31.48 บาท

เศษยางคละ สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.09 บาท สับดาห์ก่อน 29.02 บาท

น้ำยางสดคละ สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.67 บาท สับดาห์ก่อน 73.91 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์

สุกร

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.72 บาท สับดาห์ก่อน 70.66 บาท

ไก่เนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.89 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสับดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท สับดาห์ก่อน 381 บาท

ไข่เป็ด

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท สับดาห์ก่อน 424 บาท

โคเนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.70 บาท สับดาห์ก่อน 78.97 บาท

กระบือ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สับดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.45 บาท สับดาห์ก่อน 57.22 บาท

## ราคาสินค้าประมง

ปลาตุ๋นบึกก้อย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.54 บาท สัปดาห์ก่อน 62.50 บาท

ปลาช่อน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.07 บาท สัปดาห์ก่อน 78.63 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 136.68 บาท สัปดาห์ก่อน 135.33 บาท

ปลาทุ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.46 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ปลาเป็ด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.07 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปลาป่น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.00 บาท สัปดาห์ก่อน 29.40 บาท

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่

- Call Center 1170

- เว็บไซต์ [www.moac.go.th/builder/service/](http://www.moac.go.th/builder/service/)

- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884

ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป สร้างมูลค่าและขยายฐานตลาดแก่สถาบันเกษตรกร และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคา สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่งสำหรับ สถานีวิจัยกระจายเสียงเพื่อการเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ สศก. [www.oae.go.th](http://www.oae.go.th) / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้โดยค้นหา ID Line : @oanews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ